

ภาวะตลาดเงินบาท : เปิด 31.31 แข็งค่าเล็กน้อย คาดเคลื่อนไหวในรอบ 31.20-31.40

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 พ.ค. 2564)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาท เปิดตลาดเช้าอยู่ที่ระดับ 31.31 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากเย็นวานนี้ที่ปิดตลาดที่ระดับ 31.38 บาท/ดอลลาร์
 เช้านี้บาทแข็งค่าจากเมื่อเย็นวาน หลังจากดอลลาร์สหรัฐเมื่อคืนย่ำตัวลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก
 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่ออกมาสูงเกินคาด รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ที่ออกมา
 ดี ในขณะที่บอนด์ยีลสหรัฐไม่ได้ตอบสนองกับข่าวนี้เท่าใดนัก นักลงทุนยังมีการขายดอลลาร์ทำกำไรอยู่
 บัจจุบันวันนี้ ต้องติดตามการรายงานข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐ ส่วนภายในประเทศยังเป็น
 สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด รวมทั้งการกระจายวัคซีน

นักบริหารเงิน คาดว่า วันนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในรอบ 31.20-31.40 บาท/ดอลลาร์
 THAI BAHT FIX 3M (13 พ.ค.) อยู่ที่ระดับ 0.34161% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 0.36456%

*** ปัจจัยสำคัญ**

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 109.60 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานที่ระดับ 109.59 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.2081 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานที่ระดับ 1.2067 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 31.332

บาท/ดอลลาร์

- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 วัคซีน mRNA-1273 ของ Moderna นำเข้าโดย บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จำกัด ผ่านการรับรองความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ และได้รับการอนุมัติที่จะนำมาใช้ในไทยแล้ว

- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก
 เมื่อคืนนี้ (13 พ.ค.) หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็น
 มาตรการวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิต

- กระทรวงแรงงานสหรัฐ เปิดเผยว่า ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 34,000 ราย สู่ระดับ
 473,000 รายในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 8 พ.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
 ในสหรัฐเมื่อเดือนมี.ค.2563 และยังต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 490,000 ราย

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (13 พ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากคำสั่งซื้อในช่วงท้ายตลาด
 หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐชะลอตัวลง นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐยังเป็น
 ปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ
 แม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่
 คำเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดย
 ทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- นักลงทุนรอดูข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในวันนี้ ซึ่งได้แก่ ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย., ราคานำเข้าและส่งออกเดือนเม.ย., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย., สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนมี.ค. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนพ.ค.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้